

Số: 38 /CĐN -TGNC

V/v tổ chức triển lãm “Nhà giáo sáng tạo”
chào mừng Đại hội XV
Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; công đoàn các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam, sau khi thống nhất tại Hội nghị các khối trưởng, khối phó các khối thi đua trực thuộc CĐGD Việt Nam ngày 1/3/2018, CĐGD Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm “Nhà giáo sáng tạo” trong không gian tổ chức Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV nhằm giới thiệu các sản phẩm, các công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 – 2018 của đội ngũ đoàn viên công đoàn là nhà giáo, người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) tham gia bằng việc gửi các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ tiêu biểu của đoàn viên trong đơn vị để trưng bày triển lãm. Cụ thể:

1. Sản phẩm tham gia trưng bày bao gồm: Các sản phẩm khoa học công nghệ đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, các sản phẩm, công trình đã đạt giải từ cấp Bộ, Ngành, tỉnh và tương đương trở lên hoặc đã được cấp Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các đơn vị thông tin cho khối trưởng khối thi đua để đăng ký sản phẩm và cung cấp các thông tin về sản phẩm để minh họa trong triển lãm (*Danh sách khối thi đua và khối trưởng, khối phó khối thi đua được gửi kèm công văn này*)

2. Khối trưởng khối thi đua có nhiệm vụ tập hợp các sản phẩm trưng bày của các đơn vị trong khối và chuẩn bị trưng bày trong không gian khoảng 6m² và báo về Ban Tổ chức triển lãm trước ngày 20/3/2018 qua đồng chí Đặng Hoàng Anh - Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công - CĐGD Việt Nam, số điện thoại: 0983082370. Việc trưng bày triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 20/4/2018. Các khối trưởng sẽ bàn giao sản phẩm của khối mình cho Ban Tổ chức vào lúc 8h sáng 18/4/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Nhận được công văn này, đề nghị Ban Chấp hành các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai có vấn đề cần trao đổi vui lòng liên hệ qua số điện thoại của đồng chí Đặng Hoàng Anh

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- Lưu VT, Ban TG-NC.



Nguyễn Ngọc Ân